



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>แถลงการณ์สำนักพระราชวัง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 สรุปความว่า พระอาการโดยรวมดีขึ้นโดยลำดับ ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่าก้อนพระโลหิตในพระสมองเริ่มจางหายไป ความดันพระโลหิตควบคุมได้ดี เสด็จออกจากห้องไอซียูไปประทับ ณ ห้องประทับส่วนพระองค์ เพื่อฟื้นฟูพระวรกายต่อไป</p>
มติชน ,มติชนออนไลน์	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยุติธรรม จะเป็นประธานการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ป.ป.ส. อย. อภ. กรมการแพทย์ แผนไทยฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย รวมถึงแผนและมาตรการควบคุม กำกับดูแล เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย</p> <p>นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ ผอ.กองกฎหมาย ป.ป.ส. กล่าวว่า ในการประชุมจะมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชารักษาโรค รวมถึงสถานพยาบาลต่างๆ ที่จะรองรับผู้ป่วย การทดลองเพื่อการวิจัยกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง และการรายงานผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายรองรับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แผนการผลิต ส่วนกรณีเพจดังในโลกออนไลน์จะจัดงานกัญชา หากมีการนำผลิตภัณฑ์กัญชามาจำหน่าย ถือว่ามี ความผิดเพราะยังเป็นยาเสพติดประเภท 5</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น	<p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้จะนำกฎหมายลูกที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็น 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวง สธ. เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาต ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก จะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม. ส่วนร่างประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ และร่างประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่อนุญาตให้เสพเพื่อรักษาโรค เสนอ รมว.สธ.ลงนาม ส่วนอีก 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวง สธ. เรื่อง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... คกก.ยาเสพติดให้โทษมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2562 จะนำไปรับฟังความคิดเห็นต่อไป และอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ คกก.ยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาต ร่างประกาศ คกก.ยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดแบบ การจัดทำบัญชีรับจ่ายและรายงานเกี่ยวกับการผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่าย การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ... และร่างประกาศ คกก.ยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับ ยส.5 คาดว่าภายในสัปดาห์ถัดไป จะนำเสนอให้รองปลัด สธ. พิจารณาลงนาม</p>
คมชัดลึก เดอะเนชั่น	<p>-เสนอข่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า จะร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ วิจัยกัญชาสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ของไทย และประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ และวิจัยตำรับยาไทย 2 ตำรับ คือตำรับยาประสะกัญชา และอัมฤตย์โอสถ นอกจากนี้ จะเปิดรับกรณีศึกษาผู้ป่วยที่ใช้กัญชาแล้วหายจากโรคเข้ามาร่วมโครงการวิจัย</p>
ไทยรัฐออนไลน์ คอลัมน์ ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐ	<p>-เสนอบทความ กล่าวถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ของ Meg Lewellyn ซึ่งป่วยเป็นโรค ปอดอักเสบสาหัสเสื่อม หลังจากทดลองใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่า ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ อาการเจ็บปวดทุเลาลงและหายไ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5	<p>-กล่าวว่า อย.เปิดสายด่วน 1556 ให้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับกัญชา ปรากฏว่าแค่ 10 วันมีผู้สนใจขอรายละเอียดเกือบ 4,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้แจ้งการครอบครอง 85 ราย แสดงให้เห็นผลกระทบจากการสร้างข่าวหวังคะแนนนิยมว่าสร้างความสับสนให้กับประชาชนอย่างมาก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน</p>	<p>เรียกเงินเดือนบุคลากร สธ.คืน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. เปิดเผยความคืบหน้า กรณีสสจ.ทำหนังสือเรียกเงินเดือนส่วนเกินจากบุคลากร สธ. ในหลายจังหวัด เนื่องจากคำนวณเงินเดือนผิดพลาดถึง 5 ปี ว่า ภายในสัปดาห์นี้จะหารือร่วมกับ ก.การคลัง เพื่อขอผ่อนชำระหนี้ สำหรับตัวเลขบุคลากร สธ.ที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ</p> <p>ด้านนายรัชกี สาริระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และเลขาธิการสมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ กล่าวว่า แนวทางที่ผู้บริหารสธ.จะคุยกับ ก.การคลังเพื่อขอผ่อนชำระคืนเงินเดือนเป็นแนวทางตรงกันที่คิดไว้ แต่ยังหวังว่าจะตอบรับหรือไม่ และขณะนี้มีบางจังหวัดมีท่าทีไม่ดีกับบุคลากร สธ.ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ ทำให้หลายคนไม่กล้าให้ข้อมูล ดังนั้นต้องเรียกร้องให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามแนวทางของ สธ. และต้องตรวจสอบต้นเหตุความผิดพลาดและหาคนรับผิดชอบต่อไปด้วย ตอนนี้นำสภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ สหพันธ์แบคคอฟฟิศ สธ. และชมรม ว.16 ชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้รวมตัวกันในนามสมาพันธ์บุคลากร สธ. เรียกร้องการปฏิรูปเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นข้อกฎหมาย นพ.สสจ. เมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วต้องเรียกเงินคืน เพราะหากไม่ดำเนินการจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนที่ส่วนราชการจ่ายเกิน ถือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรได้ ต้องมอบคืนกลับแก่ราชการ แต่อาจมีปัญหาไม่มีเงินก้อนหรือเงินเดือนเพียงพอสำหรับหักคืนให้แก่ส่วนราชการ จำเป็นต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอทุเลาการบังคับ หรือให้ศาลยกประโยชน์เงินเดือนได้รับมาโดยสุจริต แต่แม้จะใช้สิทธิฟ้องคดีทางปกครองกระบวนการอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี อีกทั้งต้องรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องและข้าราชการที่ถูกฟ้องมีจำนวนมาก สุดท้ายอาจเกิดผลกระทบกับตัวราชการและประชาชน ดังนั้น คสช.ควรใช้ ม.44 ยุติปัญหา</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์สนุก</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>ร้องเรียนรพ.ประชาธิปัตย์ทำคลอดเด็กตาย</p> <p>-เสนอข่าว กรณี นายบัวขาว และนางจันจิรา ปรานีจตุศรี ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนว่า แพทย์ รพ.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดจนทำให้ลูกหัวไหล่ติดปากช่องคลอดและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ.ปทุมธานี กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงในทุกมิติ ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย เบื้องต้นทราบว่าขณะทำคลอด แพทย์รพ.ประชาธิปัตย์ มีการประสานงานกับรพ.ปทุมธานี แต่ภาวะการคลอดติดหัวไหล่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก และต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะแก้ไขปัญหาได้ทันที แต่รพ.ประชาธิปัตย์ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญ ทำให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งต่อผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 ไปแล้ว</p> <p>-เสนอบทความว่า นางปริยฉัตร ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ แนะนำผู้เสียหายยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาสูงสุด 4 แสน พร้อมทั้งระบุว่า กรณีเด็กเสียชีวิตจากการทำคลอดเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เหมือนกันทั่วโลก สธ.ไทย จึงร่วมกับองค์การอนามัยโลก ประกาศนโยบาย Patient For Patient Safety เมื่อเดือน ส.ค. 2557 นำเหตุไม่พึงประสงค์ไปพัฒนาระบบป้องกันเหตุการณ์ซ้ำ เพื่อลดจำนวนคนเจ็บคนเสียชีวิตจากเหตุไม่พึงประสงค์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</p> <p>-กล่าวว่า ถึงเวลาต้องแก้ไขจริงจังเกี่ยวกับการเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของสื่อมวลชนโดยไม่ระวัง ทำให้เกิดการเลียนแบบฆ่าตัวตายต่อมามากหลายราย องค์กรวิชาชีพสื่อควรประชุมกำหนดข้อปฏิบัติ โดยเชิญจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ สื่อมีอาชีพต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการเสนอข่าว โดยเฉพาะการกระตุ้นให้คนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>-เสนอสรุปว่า ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย นอกจากสายด่วนสุขภาพจิต 1323 กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแอปพลิเคชันสบายใจ สามารถนำมาใช้คัดกรองเบื้องต้นให้ตนเองและคนใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยง ถ้าครอบครัวหมั่นสังเกตถึงความผิดปกติ และรีบเข้าไปแก้ไขด้วยการพูดคุยให้ผู้ที่กำลังคิดสั้นได้เห็นทางออกจะยิ่งลดความเสี่ยงในเรื่องนี้</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สนับสนุน กกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ออกมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันที่ 13 เม.ย.เนื่องจากสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ สัพเพเหระค้าปลีก	<p>กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา จำนวน 1,612 คน พบว่า ร้อยละ 70.1 เห็นด้วย เพราะจะช่วยลดอุบัติเหตุจากรถ ลดเหตุทะเลาะวิวาท เป็นการรักษาวินัยวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ลดพฤติกรรมลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศ และลดความเดือดร้อนรำคาญจากพฤติกรรมคนเมา ตามลำดับ</p> <p>-ด้านนายธีระ วัชรปราชญ์ ผจก.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ผ่านความเห็นชอบจาก กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาในที่ประชุม กก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ในวันที่ 15 มี.ค.นี้ จากนั้นจะลงนามโดยนายกรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งอาจจะทันสงกรานต์ปีนี้ ขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุม</p> <p>-เสนอบทความ ปัญหาอุบัติเหตุช่วงเทศกาลเป็นผลมาจากพฤติกรรมการขับขี้นั้น การรณรงค์กวดขันวินัยจราจร หรือ รณรงค์ขับรถแบบมีน้ำใจ อาจจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากกว่าไปหลงประเด็นเมาแล้วขับเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน</p>
คมชัดลึก	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคหัดในยะลา ปิดตานิ นราธิวาส และสงขลา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 มี.ค. 2562 พบผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัด 1,161 ราย เสียชีวิต 8 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ 0-4 ปี ร้อยละ 60 พบผู้ป่วยมากที่สุดในนราธิวาส 555 ราย ปิดตานิ 402 ราย สงขลา 137 ราย และยะลา 67 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจว่าได้รับวัคซีนมาก่อน ส่วนผู้เสียชีวิต 8 ราย อายุระหว่าง 5 เดือน - 4 ปี ทั้งหมดไม่เคยได้รับวัคซีนหัด คาดว่าในช่วงนี้ยังมีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มขึ้นใน 4 จังหวัด เนื่องจากเป็นพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ทั่วถึง แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยไข่ออกผื่น เด็กเล็กควรรับวัคซีนป้องกันโรคหัดตามกำหนด หากมีไข่ออกผื่นหรือสงสัยว่าเป็นโรคหัดควรรีบไปพบแพทย์</p>
สยามรัฐ เดลินิวส์ บางกอกบิซนิวส์	<p>เฝ้าระวังด้านโภชนาการระดับอาเซียน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และโฆษก สธ. กล่าวว่า ไทยได้เป็นเจ้าภาพประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังด้านโภชนาการระดับประชาคมอาเซียน โดยมี 9 ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมดูงานการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย 6 เดือน - 5 ปี ใน จ.ชลบุรี และสถานประกอบการต้นแบบโครงการสาวไทยแถมแถมด้วยวิตามินเสริมพิเศษ ใน จ.สมุทรปราการ ที่โรงงานเดลต้า ซึ่งส่งเสริมให้โรงอาหารจำหน่ายอาหารมีธาตุเหล็กและโฟเลต พร้อมผักฟรี ให้พนักงานได้รับธาตุเหล็กและโฟเลตเพียงพอ และเสริมวิตามินธาตุเหล็กและกรดโฟลิกสัปดาห์ละครั้ง ทำให้พนักงานกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์มีภาวะโลหิตจางลดลงและเจ็บป่วยลดลงด้วย</p> <p>พญ.สายพิน โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า ปัจจุบันมี 19 สถานประกอบการสาวไทยแถมแถมต้นแบบซึ่งปี 2562 จะขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอบทความช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.ทุกปี เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ ซึ่งจะพบปัญหาเด็กจมน้ำเสียชีวิต สธ.กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมี.ค.ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยกรมควบคุมโรคแนะนำผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด ส่วนเทศบาล อบต.ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ต้องควบคุมพื้นที่เสี่ยง เช่น การหาเครื่องมือป้องกัน มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเมื่อเกิดเหตุ อาทิ ถังน้ำ ไม้ยาว เชือก ฯลฯ ให้คนบนฝั่งช่วยเหลือผู้อยู่ในน้ำได้ วิธีการช่วยคือ ตะโกน โยน ยื่น เมื่อช่วยเหลือผู้จมน้ำขึ้นมาได้แล้วให้โทร 1669 ทันที</p>
ประชาชาติธุรกิจ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก คอลัมน์ ดูแลสุขภาพ	<p>วันไตโลก</p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สธ. เชิญประชาชนร่วมงานวันไตโลก ปี 2562 ภายใต้คำขวัญ "ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง" ในวันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไตและปัจจัยหลักที่คนไทยบริโภคเค็มมากเกินไป ในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไต สาธิตโภชนาการและผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม การเปิดรับบริจาคไต การตรวจสุขภาพฟรี การเสวนาเรื่องโรคไต การสาธิตการทำอาหารเมนูอร่อยดีต่อสุขภาพไต ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nephrothai.org</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ ข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8-10 ล้านราย มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตประมาณ 1,439 รายต่อล้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด คอลัมน์ รายงานพิเศษ	ประชากร และมีแนวโน้ม มากขึ้นทุกปี สาเหตุได้แก่ โรคเบาหวาน โรคภาวะความดันโลหิตสูง โรคเอส แอลอี หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดเป็นประจำ โดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวด NSAID รวมทั้งโรคไตที่เกิดจากพันธุกรรม สัญญาณอันตรายได้แก่ อาการบวมรอบดวงตา ซากตบวมสองข้าง ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะแดงเป็นเลือดหรือมีฟอง ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปวดบั้นเอว การวินิจฉัยทำได้ด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจเลือดหาค่าซีรั่มครีเอตินิน หรือค่าอัตราการกรองของไต ร่วมกับตรวจปัสสาวะ ประชาชนทั่วไปควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการป้องกันทำได้โดยดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำ ออกกำลังกาย ลดการบริโภคเค็ม งดดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ ไม่ควรบริโภคเกลือเกิน 1 ช้อนชาต่อวัน น้ำปลาหรือซอสปรุงรสไม่เกิน 4 ช้อนชาหรือ 1 ช้อนโต๊ะต่อวัน และระมัดระวังความเค็มในอาหารแปรรูปและอาหารกระป๋อง
ไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์ เว็บประชาไท ไทยรัฐออนไลน์	แผนรับฟังความคิดเห็นบัตรทองปี 62 -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. ได้เห็นชอบแผนรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้และผู้รับบริการกองทุนบัตรทองตามมาตรา 18(13) ประจำปี 2562 ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2562 โดยได้เพิ่มประเด็นเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วย เพื่อระดมความคิดเห็นว่าการแพทย์แผนไทยฯ และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรมีทิศทางอย่างไร รวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการบริหาร เพื่อเกิดการเข้าถึงบริการและร่วมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์ของประเทศไทยให้ยั่งยืน
ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ	กรมการแพทย์พัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง -เสนอข่าว นายวรวิทย์ มลาลา รก.ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงให้กรมการแพทย์เช่าที่ดิน 15 ไร่ ย่านถนนกำแพงเพชร 2 พัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ทางรังแห่งแรกของประเทศไทย เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (DMS Medical Complex) เปิดให้บริการรักษาโรคมะเร็ง ระบบประสาท และโรคเฉพาะทางอื่น ๆ เบื้องต้นให้เช่าที่ดิน 30 ปี รวมเวลาดำเนินการอีก 4 ปี เป็น 34 ปี อัตราค่าเช่าปีละ 49.50 ล้านบาท ปรับเพิ่ม 5% ทุกปี ทั้งนี้ กรมการแพทย์จะนำพื้นที่ไปเปิดประมูลให้เอกชนเข้าร่วมทุนแบบความร่วมมือภาครัฐและเอกชน คาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนทั้งโครงการ 8,000-9,000 ล้านบาท ก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารรพ.ขนาดใหญ่ ประมาณ 500 เตียง มีศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการรักษา และส่วนที่เหลือพัฒนาเป็นโซนร้านค้า ร้านอาหาร และคอมมูนิตี้มอลล์ขนาดเล็ก มีกลุ่มลงทุนต่างชาติจากจีน ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น
thaigov.go.th	ดูแลนักท่องเที่ยว จ.พังงา -เสนอข่าว นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 11 กล่าวว่า สสจ.พังงา ร่วมกับฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน จัดทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลัน อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานบนพื้นที่เกาะทั้ง 2 แห่ง นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.พังงา กล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับที่ 1 มีระบบการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ระดับที่ 2 มีระบบการแจ้งเหตุจากจุดเกิดเหตุ และมีศูนย์สั่งการและระบบสั่งการทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับศูนย์ระดับภาคได้ ระดับที่ 3 สามารถประสานงานหน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดระบบการแพทย์ทางทะเลในรูปแบบบริการได้ และมีระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุหรือระบบแจ้งเตือน ณ จุดเกิดเหตุ
ประชาชาติธุรกิจ	เปลี่ยนหลอดไฟ-แอร์ให้รพ.ภาคใต้ -เสนอข่าว นายยงยุทธ จันทร์โรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวภายหลังการส่งมอบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงให้กับรพช.ในจังหวัดภาคใต้ 75 แห่งว่า รพ.รัฐขนาดเล็กไม่มีรายได้จากการบริจาค ทำให้ไม่มีศักยภาพติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ประสิทธิภาพพลังงานดีขึ้น จึงจัดทำโครงการให้การสนับสนุนงบประมาณแห่งละ 1,200,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์เป็นรพช.ขนาด 30-120 เตียง โดยได้เปลี่ยนหลอดแอลอีดี มากกว่า 17,800 หลอด และเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ กว่า 1,700 ชุด สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ประมาณ 8 ล้านหน่วย/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงได้มากกว่า 33 ล้านบาท/ปี
แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน คมชัดลึก สยามรัฐ	ฆ่าพยาบาล รพ.ภาชี -เสนอข่าว พ.ต.ท.ธวัชชัย จันทร์เรือง สว.สภ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้ง เหตุพบศพผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์บริเวณหมู่บ้านตรงข้ามรพ.ภาชี ตรวจสอบพบรถเก๋งโตโยต้า อัลติส สีขาว ภายในรถพบศพ นางศรีสุภางค์ สุวรรณศิลป์ อายุ 48 ปี พยาบาลประจำ รพ.ภาชี มีบาดแผลคล้ายของมีคมแทงที่หน้าอกหลายแผล บริเวณลำคอพบ

สื่อ	ประเด็นข่าว
thairath.co.th innnews.co.th kaosod.co.th เว็บไซต์ไทยโพสต์	รอยคล้ายถูกของมีคมปาดยาว 7 ซม. ลึกถึงเส้นเลือดใหญ่ บริเวณประตูฝั่งซ้ายด้านหน้าพบคราบเลือดและแหวนของผู้ชายตกอยู่ 1 วง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในรพ.และจุดใกล้เคียง พบว่า เวลา 01.10 น. วันที่ 10 มี.ค. รถของผู้ตายได้ขับเข้ามาจอดบริเวณจุดเกิดเหตุ จากนั้นมีชายหนุ่มลักษณะสูงใหญ่ สวมเสื้อสีขาว กางเกงขายาวสีครีม เดินถือผ้าเช็ดหน้าคล้ายอำพรางลายนิ้วมือ ลงมาจากรถก่อนจะหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งปมสังหารเรื่องคู่สาวและความขัดแย้งส่วนตัว และจะติดตามตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไป



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch